

# แผนความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับนักเรียนต่างชาติ

โดย:  studentVIP

ความคุ้มครองโดยรวมสูงสุด: \$5,000,000  
(เงินแต่ละระบุไว้เป็นภาษาอังกฤษ)

## ความคุ้มครองที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

คุ้มครองความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคุ้มครอง!

ความคุ้มครองที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการบำบัดสุขภาพจิต

เครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาที่รับประกันผู้ใช้ระบบ (ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตนเอง!)

ความคุ้มครองสำหรับการทำกิจกรรมและการเล่นกีฬา

## การแพทย์และสุขภาพ

โรงพยาบาล	การเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ หากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยไม่ใช่กรณีฉุกเฉินและสามารถรับการรักษได้ที่ โปรดใช้บริการทางคลินิกหรือการรักษาทันทีในกรณีที่เป็นไปได้
การตรวจร่างกายประจำปี	คุ้มครอง
พยาบาลประจำตัว	สูงสุด \$15,000
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง	การพบแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่เพิ่งเป็น หรือเป็นมาก่อนหน้านี้
การให้คำปรึกษาเรื่องอาการกำเริบ	การพบแพทย์เพื่อขอใบสั่งยาคุมกำเนิด
การให้คำปรึกษาเรื่องสิ่ว	การพบแพทย์หรือแพทย์ผิวหนังในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสิ่วหรือต้องการใบสั่งยารักษาสิ่ว
การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน \$100/ประเภท	วัคซีนที่หน่วยงานสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตรวจวัดสายตา \$100	การตรวจตาเพื่อทดสอบการมองเห็น
การรักษาหูต	\$500
บริการให้คำปรึกษากรณีที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาล	\$20/ชั่วโมง สูงสุดถึง \$400
โรงพยาบาล	การเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ หากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยไม่ใช่กรณีฉุกเฉินและสามารถรับการรักษได้ที่ โปรดใช้บริการทางคลินิกหรือการรักษาทันทีในกรณีที่เป็นไปได้

## อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์	การเข้าค่าย รถมอเตอร์ไซด์ เฟือง เบ็ก และอื่น ๆ
อุปกรณ์พุงชาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเท่านั้น	\$1,000
แว่นตาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเท่านั้น	\$400
เครื่องช่วยฟังเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเท่านั้น	\$400
กายอุปกรณ์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ	\$400
การขารุดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขความบกพร่อง การโจรกรรม หรือการทำงานผิดปกติ	\$1,000

## ไปตามใบสั่งแพทย์

ไปตามใบสั่งแพทย์ (เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)	ยาที่จำเป็นสำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้น สูงสุด 60 วัน
เวชภัณฑ์สำหรับโรคเบาหวาน สูงสุด \$500	หากคุณต้องการชุดตรวจ บิดผ้าต หรือเวชภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการรักษาโรคเบาหวาน
เวชภัณฑ์สำหรับโรคหอบหืด สูงสุด \$500	หากคุณต้องการเวชภัณฑ์เพื่อช่วยในการรักษาโรคหอบหืด

## ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์: \$1,000/ประเภท

นักกายภาพบำบัด ผู้ชำนาญการจัดกระดูก ผู้ชำนาญการรักษารอคมื่อและเท้าที่มีใบอนุญาต นักบำบัดด้วยการนวด นักบำบัดโรคกระดูก นักโภชนาการ นักฝังเข็ม นักบำบัดการพูด นักธรรมชาติบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัด	หลังจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย คุณจะได้รับ ความคุ้มครองสำหรับการรับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เหล่านี้โดยการส่งต่อผู้ป่วยของแพทย์
---	--

## การทดสอบทางการแพทย์และการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ	การทดสอบในห้องปฏิบัติการ	การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ซีทีสแกน เอ็มอาร์ไอ และการถ่ายภาพทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย	การตรวจเลือดและการทดสอบทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย	การพบแพทย์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรองและรักษาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

## การตั้งครุฑ: \$25,000

การคลอดบุตร	การพบแพทย์ อัลตราซาวด์ และการดูแลทางการแพทย์อื่น ๆ ก่อนคลอด มีสิทธิ์เฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นไม่เกิน 30 วันก่อนวันที่เริ่มกรมธรรม์
การแท้งบุตร	การพบแพทย์หรือเข้าโรงพยาบาลในกรณีที่มีภาวะแท้งบุตร
การทำแท้ง	คุ้มครองการทำแท้ง 1 ครั้งต่อปีกรมธรรม์

## สุขภาพจิต

การบำบัด/การให้คำปรึกษา \$10,000	การพบนักจิตวิทยา จิตแพทย์ และนักจิตอายุเวทที่มีใบอนุญาตที่คลินิกเอกชนหรือคลินิกในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก เนื่องจากภาวะฉุกเฉินหรือการส่งต่อผู้ป่วยโดยแพทย์
การให้คำปรึกษาผู้ป่วยใน \$60,000 (สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์)	หากคุณได้รับการดูแลจากจิตแพทย์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล \$60,000 (สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์)	หากท่านจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ \$500	พบนักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบอนุญาตเพื่อขอคำปรึกษา
การให้คำปรึกษาสำหรับบาดแผลทางใจ	พบนักบำบัดที่มีใบอนุญาต สูงสุด 6 ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษาหลังประสบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

## ทันตกรรมฉุกเฉิน

ทันตกรรมกรณีอุบัติเหตุ	ทันตกรรมฉุกเฉิน	การถอนฟันคุด
สูงสุด \$4,000	สูงสุด \$1,000	\$100 ต่อซี่

## ค่าเดินทาง

ไรด์แชร์/แท็กซี่ \$125	ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
รถพยาบาล \$10,000	การส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลโดยรถพยาบาล
ค่าเดินทางสำหรับสมาชิกในครอบครัว \$5,000	หากผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 7 วัน ความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงค่าตัวเครื่องบินสำหรับสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด 2 คนเพื่อเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วย และเพิ่มเติมอีก \$1,500 สำหรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าที่พัก
การส่งตัวกลับประเทศ \$20,000	ค่าตัวเครื่องบินในกรณีที่มีบาดเจ็บและจำเป็นต้องกลับประเทศ (รวมถึงผู้ดูแลทางการแพทย์บนเครื่องบิน) สิทธิประโยชน์นี้ยังคุ้มครองถึงการส่งศพกลับประเทศในกรณีเสียชีวิตด้วย
การฝังศพ/เผาศพในประเทศเจ้าบ้าน \$20,000	หากเลือกที่จะฝังหรือเผาศพขณะอยู่ในประเทศเจ้าบ้าน สิทธิประโยชน์นี้จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายสูงสุดตามที่ระบุไว้
การขนส่งทางอากาศ \$300,000	หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการขนส่งทางอากาศในกรณีที่มีบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บ

## การเดินทาง

ภายในประเทศ	ความคุ้มครองจะมีผลใช้ได้ทั่วประเทศแคนาดา
นอกประเทศแคนาดา	"ความคุ้มครองจะมีผลใช้ได้กับประเทศแคนาดา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ a) จะต้องใช้เวลาอยู่ในประเทศแคนาดามากกว่า 50% ของระยะเวลาความคุ้มครองทั้งหมด b) การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง "
ประเทศบ้านเกิด	ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 30 วัน เมื่อกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวิชาการเท่านั้น

## อุบัติเหตุ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ \$50,000	หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
การเสียชีวิตขณะเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ	หากเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันบนเครื่องบินหรือการเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ

วงเงินรวม: \$1,250,000